



คำแถลงนโยบาย

ของ

นายนริศ พิณิจ

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

นายนริศ พินิจ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว ในวันอังคาร ที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

กระผม นายนริศ พินิจ ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลขุนแก้ว ที่มอบความไว้วางใจ ให้กระผมได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว กระผมจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ เต็มความสามารถ และทำงานด้วยความเสียสละ บริหารงานโดย ยึดหลักความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส สุจริต เป็นธรรมและตรวจสอบได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๔๘ ทศ บัญญัติว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา เพื่อให้นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ นั้น

กระผมจึงได้กำหนดนโยบาย การบริหารงานและพัฒนาตำบลขุนแก้ว ภายใต้กรอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และได้กำหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยยึดหลักพี่น้องประชาชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและแก้ปัญหา

สภาพโดยทั่วไปของตำบลขุนแก้ว มีถนนเส้นหลัก จำนวน ๒ เส้น คือ ถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมและการขนส่ง จึงทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง อีกทั้งตำบลขุนแก้ว ยังมีแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่านและมีลำคลองสาขาหลายสาย ได้แก่ คลองขุนแก้ว คลองบางออคร คลองไฟไหม้ คลองประชาอุทิศ ๑ คลองประชาอุทิศ ๒ และคลองประชานาถ ดังนั้นจึงเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีการทำเกษตรกรรมหลายอย่าง เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงปลา ทำให้ตำบลขุนแก้วนั้น มีทั้งประชากรที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และบางส่วนก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงปลา ตำบลขุนแก้วจึงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรจากนอกพื้นที่เข้ามาทำงาน ประกอบการค้า และประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ในการเจริญเติบโตและขยายตัวของชุมชนนี้ จะมีปัญหาที่รอการแก้ไข และต้องพัฒนาอีกมากมาย กระผมจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลขุนแก้ว ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยมีเป้าหมายให้ ตำบลขุนแก้วเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยจากมลพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการคมนาคมที่สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแหล่งการเรียนรู้และการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม มีชุมชนที่เข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด

ในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักเพื่อประโยชน์ที่สุดของพี่น้องประชาชนชาวตำบลขุนแก้ว

ผมจึงขอ แลกเปลี่ยนนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว เพื่อให้ทราบถึง นโยบายการบริหารงานที่มุ่งมั่นพัฒนาตำบลของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยกำหนดนโยบายการบริหารงาน เป็น ๒ ลักษณะ คือ นโยบายเร่งด่วน เป็นนโยบายที่จะดำเนินการทันที และนโยบายการบริหารหลัก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

๑. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น คือ จัดหารถยนต์บรรทุกขยะและพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอ จัดสถานที่ทิ้งขยะสำหรับประชาชน ให้เหมาะสม

๒. การพัฒนาและปรับปรุงขยายเขตการประปาของเทศบาล ให้สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภค

๓. การแก้ปัญหา น้ำในลำคลองไม่เพียงพอต่อการประกอบ
เกษตรกรรม ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาวัชพืชในลำคลอง การแก้ปัญหา
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรกรรมและมีน้ำใช้สอยอย่าง
เพียงพอ

๔. การดำเนินก่อสร้างและปรับปรุงทางลอดใต้สะพาน
ในตำบลขุนแก้ว เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และติดตั้งกล่อง
วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

นโยบายการบริหารหลัก

๑. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการ
สาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ ดูแล และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม ให้กับเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การบำรุงรักษา แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย

๔. ด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เกิดการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เชื้อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการต่าง ๆ ให้เพียงพอและครอบคลุมในพื้นที่

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

นโยบาย ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้กำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูล และการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการและบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนแก้วทุกท่าน

กระผมจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ เพื่อพัฒนาตำบลขุนแก้ว ให้มีความ เจริญยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป.....ขอขอบคุณครับ

นายนริศ พินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

